

**ชื่อเรื่อง** ศึกษาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2553

**ชื่อผู้วิจัย** นางสาวขวัญเรือน กลไก

**ที่ปรึกษา** 1) นางสุรีย์ เทพมา 2) นางสาวนงเยาว์ จันทร์อ่อน 3) นายสมพร เทพมา

**ปีการศึกษา** 2553

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบบัญชีและผังทางเดินบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ 2) ศึกษาผลการดำเนินงานธุรกิจของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ 3) ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์ฯ งวดเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน 4) เปรียบเทียบยอดขายของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ งวดเดือนพฤษภาคมและ มิถุนายน 2553

ประชากรที่ศึกษา คือ รายการค้าของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ รอบปี 2553 เจาะจงเลือกกลุ่มตัวอย่างเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนทั้งสิ้น 523 รายการ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น สมุดรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท งบทดลอง และงบการเงินวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมตารางคำนวณ ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา ปรากฏว่า 1) ระบบบัญชีของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรฯ เป็นระบบบัญชีคู่ ในช่วงเดือนที่ศึกษามีบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 23 บัญชี บัญชีแยกประเภทที่มีรายค้าผ่านมากได้แก่ บัญชีแยกประเภทเงินสด บัญชีแยกประเภทลูกหนี้ บัญชีแยกประเภทขายสินค้า บัญชีแยกประเภทซื้อสินค้า 2) ผลการดำเนินงานธุรกิจเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนมียอดขายทั้งสิ้น 341,698 บาท กำไรสุทธิในงวดนี้ 48,632.67 บาท 3) งบทดลองมียอดดุลเดบิตและยอดดุลเครดิตรวม 997,568.40 บาท เท่ากัน งบกำไรขาดทุน มีรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินค้ารายจ่ายส่วนใหญ่เป็นต้นทุนสินค้าที่ขาย 4) ยอดขายเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนไม่แตกต่างกันในทางสถิติ

**คำสำคัญ:** กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร, ระบบบัญชี, ผังบัญชี

## คำนำ

รายงานโครงการเรื่อง ศึกษาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์ การเกษตรฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี งดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2553 ได้ดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2553 โดยแบ่งเนื้อหารายงานออกเป็น 5 บท บทที่ 1 บทนำ หัวข้อที่สำคัญคือ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การศึกษา กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการศึกษา นิยามศัพท์ปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี หัวข้อที่สำคัญคือ กิจกรรมสหกรณ์การเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ระบบบัญชีและการจัดทำบัญชี ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา หัวข้อที่สำคัญคือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนางาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ 4 ผลการศึกษา และบทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า

หวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่ง ต่อนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา ในโอกาสต่อไป

ขวัญเรือน กลไกล

กุมภาพันธ์ 2554

## กิตติกรรมประกาศ

รายงานโครงเรื่อง ศึกษา การจัดทำบัญชีและงบการเงินของกิจกรรมสหกรณ์การเกษตร  
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี งบประมาณเดือน ม.ค.-ก.พ. 2553 ครั้งนี้สำเร็จ  
ลุล่วงไปได้ดี ด้วยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับคำปรึกษาชี้แนะจาก  
ครูที่ปรึกษาโครงการ ครูประจำวิชา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี และงานวิจัยของสถานศึกษา  
ผู้ศึกษา ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาตลอดจนให้ข้อสังเกตชี้แนะ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้

คุณค่าที่พึงเกิดขึ้นจากงานวิจัยครั้งนี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา ผู้บังเกิดเกล้าที่เป็นกำลังใจ  
และช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้ศึกษาตลอดมา

ขวัญเรือน กลไกล

กุมภาพันธ์ 2554